

แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องกับแผนงานประชาคมอาเซียนและโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

๑. การเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาบุคลากรของมหาดไทย

แผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงาน
โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยมีข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ๑๔ ราย ได้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการของสำนักงาน ก.พ.
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับต้น	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยมีข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นระดับชำนาญการ ๑๐๐ ราย เข้ารับการฝึกอบรมฯ
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยมีข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นระดับชำนาญการพิเศษ ๘๒ ราย เข้ารับการฝึกอบรมฯ
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ	ดำเนินการอบรมภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้เข้ารับการอบรมฯ จำนวน ๔๖ คน
โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ส่งบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาประเทศเพื่อนบ้านของสำนักงาน ก.พ. ดังนี้ภาษาอินโดนีเซีย ๒ ราย ภาษาเวียดนาม ๔ ราย และภาษากัมพูชา ๒ ราย
โครงการพัฒนาข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง	ดำเนินการฝึกอบรมภาควิชาการ, ทำกิจกรรม Action Learning ที่ประเทศเวียดนามและประเทศสิงคโปร์ และนำเสนอรายงานการศึกษาส่วนบุคคลและของกลุ่มเรียบร้อยแล้ว
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่นกับประชาคมอาเซียน	ดำเนินโครงการฝึกอบรมจำนวน ๓ รุ่น รวม ๑๕๐ คน
โครงการฝึกอบรมสร้างความตระหนักรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (วิทยากร ครู ก. อาเซียน)	ดำเนินโครงการฝึกอบรมจำนวน ๒ รุ่น รวม ๒๓๗ คน

๒. การเตรียมความพร้อมด้านระเบียบ กฎหมาย และระบบบริหารจัดการ

แผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงาน
การกำหนดหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบด้านวิเทศสัมพันธ์ และอาเซียน	สธ. ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานเตรียมความพร้อมของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการเป็นประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีหน้าที่สร้างความพร้อมเชิงยุทธศาสตร์ระดับองค์กรในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในด้านต่างๆ ดังนี้ ๑. ด้านพัฒนาโครงสร้างและระบบในการบริหารจัดการแบบบูรณาการกับหน่วยงานภาคี เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถนะของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้พร้อมรองรับและสามารถใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลง ๒. ด้านบุคลากร ใช้กลยุทธ์ในการพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด สำหรับบุคลากรในสังกัดและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓. การสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพัฒนาทักษะ ศักยภาพของคนและองค์กรในการพัฒนาระบบการเรียนรู้และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในทุกระดับ
การปรับปรุงคำสั่งคณะทำงานเตรียมความพร้อมของ สธ. ในการเป็นประชาคมอาเซียน เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและ ความมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน	สธ. มีคำสั่งปรับปรุงคณะทำงานเตรียมความพร้อมของ สธ. ในการเป็นประชาคมอาเซียนโดยเพิ่มผู้แทนสมาคม อบจ. แห่งประเทศไทย, ผู้แทนสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย, ผู้แทนสมาคม อบต. แห่งประเทศไทย และผู้ตรวจราชการ สธ. เขตจังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านเข้าร่วมในคณะทำงาน ฯ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของ สธ. ตามยุทธศาสตร์ การเตรียมความพร้อมของกระทรวงมหาดไทยในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘	สธ. ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของ สธ. ตามยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมของกระทรวงมหาดไทยในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีการกำหนดขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ, ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ, ค่าเป้าหมาย และงบประมาณในการดำเนินการ ประจำปี ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘ ที่ชัดเจน

๓. เตรียมความพร้อมด้านการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน

แผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงาน
โครงการจัดพิมพ์โปสเตอร์เผยแพร่ข้อมูลการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	จัดพิมพ์โปสเตอร์เผยแพร่ข้อมูลการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่อาเซียน จำนวน ๕๐,๐๐๐ แผ่น และแจกจ่ายให้แก่ สำนัก/กองในสังกัด สก., สกจ. จำนวน ๗๖ แห่ง, สกอ. จำนวน ๘๗๘ แห่ง และ อปท. ซึ่งประกอบด้วย อบจ. เทศบาล และ อบต. จำนวน ๗,๘๕๑ แห่ง
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ผู้บริหาร/ข้าราชการกรม (ส่วนกลาง) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท้องถิ่นจังหวัด ซึ่งมีพรมแดนติดกับประเทศเมียนมาร์ ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย ทั้งสิ้นจำนวน ๔๕๐ คนเข้าร่วมโครงการ และทางผู้จัดโครงการได้ทำรายงานสรุปผลการดำเนินการของ อปท. รวมทั้งข้อคิดเห็นที่ อปท. ต้องการให้ สก. ดำเนินการหรือสนับสนุนในเรื่องการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
แนวทางดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	คณะทำงานเตรียมความพร้อมของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการเป็นประชาคมอาเซียนได้กำหนดแนวทางดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งแนวทางการเตรียมความพร้อมฯ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบเพื่อนำไปปรับใช้ในการจัดทำและ/หรือปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยคำนึงถึงยุทธศาสตร์ประเทศ แผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจำกัดในพื้นที่แล้ว
โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน “สัปดาห์อาเซียน ประจำปี ๒๕๕๖ (กระทรวงมหาดไทย)”	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ให้ความร่วมมือจัดบูธนิทรรศการ ระหว่างวันที่ ๕-๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ กระทรวงมหาดไทย เพื่อเผยแพร่แนวทางการเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ผลการดำเนินการของกรมที่ผ่านมา ตลอดจนแผนงานการดำเนินการในอนาคต
การจัดบริการห้องสมุดกรมและการจัด “มูมอาเซียน” เป็นการเฉพาะ	ห้องสมุด สก. ได้จัดซื้อหนังสือเพิ่ม จำนวน ๒๐๐ เล่ม และให้บริการสื่อพิมพ์อื่นๆ อาทิ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และได้จัดมุมหนังสืออาเซียนเพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐและเอกชน หลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) รุ่นที่ ๑